



คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๕๘ พ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักก่อนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมบริหาร
จัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมย่อยสร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และโครงการสร้างเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๒. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักก่อนอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๒ (๒) จึงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายคำสั่งนี้

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทุกกรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น
การแลกเปลี่ยนและการลงโทษผู้ทำงาน ภายในวงเงิน ที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทองศักดิ์ นนทภา)

รักษาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้